
 

 

 

มติย่อการประชุม 

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

---------------------- 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑. ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี   ศรอีรุณ    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ดร.พรชัย   นุชสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ศ.ดร.สนทิ   อักษรแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕.  รศ.ดร.สุมนต์   สกลไชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.   นายอภศิักดิ์    ตันตวิรวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.  รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘.  ศ.ดร.ศริิชัย   กาญจนวาสี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายอรรถพล   ใหญ่สว่าง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ดร.สมเกียรติ   ชอบผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมชาย   เบญจรงคกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายอานุภาพ   จามิกรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

          มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕. ผศ.ดร.บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน 

๑๖. รศ.ดร.ภพเก้า   พุทธรักษ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๘. ดร.ส าราญ   ทองแพง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙. รศ.ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

๒๐. ผศ.ดร.วบิูลย์   วัฒนาธร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๑. รศ.ดร.ชาลี   ทองเรอืง   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม  (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

๑. นายนคร   ศลิปอาชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศ.(เกียรตคิุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณชิย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้ที่เชิญมาช้ีแจง 

๑. ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศริิ     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

๒. นายวิทูรย์    ตลุดก า     ผูช่้วยอธิการบดี 

๓. ดร.อุษณีย์    รัศมวีงษ์จันทร์    ผูช่้วยอธิการบดี 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.  นางกฤษณา            แปงณีวงค์   ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

         พะเยา 

๒.  นางสาวเนตรชนก            สุขยิ่ง            รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน 

๑. นายอัครพล           ดวงพัตรา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒. นายอาทิตย์            การดื่ม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้เส้นทางการสัญจรทางด้านหลัง

มหาวิทยาลัย (บ้านโซ้) ซึ่งถนนเป็นทางโค้งและบางช่วงยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างถนนค่อนข้างมืด 

มหาวิทยาลัยได้ติดต่อประสานขอใหก้รมทางหลวงชนบทตั้งงบประมาณ มาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ สปก. ส าหรับเรื่องน้ าในปัจจุบันนี้

ไม่มปีัญหาแล้ว เนื่องจากปีนี้ฝนตกมีน้ าเต็มทั้งอ่าง ๑ และอ่าง ๒ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้เชื่อมตอ่ระบบ

ส่งน้ าประปาเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งเข้าที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย



 

 

 
 

พะเยาแล้ว ซึ่งเป็นระบบส่งน้ าไปกลับได้ กล่าวคือ กรณีที่มหาวิทยาลัยผลิตน้ าประปาได้มากก็สามารถ

ส่งกลับมาใช้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้เช่นกัน 

       ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเสียค่าไฟฟ้าสูงมาก 

จึงมีความประสงค์จะแก้ปัญหาโดยได้จัดท าโครงการสถานีผลิตไฟฟ้า Campus Power จากเซลล์

แสงอาทิตย์บนเครือข่ายสมาร์ตกริด มาติดตั้งในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยสี

เขียว ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสร้างบรรทัดฐานต้นแบบของระบบ

สมาร์ตไมโครกริด ให้กับหนว่ยงานของภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ทั้งในและตา่งประเทศด้วย  

         นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่าปัจจุบันได้มีแผนแม่บทเรื่องพลังงานทดแทนและได้มีการทบทวนทุกปี ภาคอีสานมีก าลังไฟ

เพียงพอ ส่วนภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่ ส่วนเรื่องน้ าปัจจุบันประเทศไทยรับซื้อน้ ามาจากประเทศลาว 

เป็นการลดต้นทุนเฉลี่ยค่าน้ า ค่าไฟ ส่วนเรื่องพลังงานทดแทน เช่น แสงแดด ลม มีการเน้นและก าหนด

สัดส่วน ซึ่งการก าหนดสัดส่วนท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะประเทศเราเน้นส่งเสริมเรื่อง

แสงแดดมากจึงท าให้มีราคาสูง ปัญหาพลังงานทดแทนในปัจจุบันที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยเสถียร ส าหรับ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่แนวคิดจะได้จัดท าโครงการสมาร์ตกริดที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองก็สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล เพราะมีความคุ้มคา่ และต้นทุนต่ า  

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท ารายละเอียดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้า 

Campus Power จากเซลล์แสงอาทิตย์บนเครือข่ายสมาร์ตกริด น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฎิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแจ้งส าเนาหนังสือ 

ส านักงาน ก .พ . เรื่อ งการรับรองคุณ วุฒิ ของผู้ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถงึหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่๑.๒.๓ เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๔ เรื่องประกาศสภาสถาปนิกให้การรับรองปริญญาในวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิและอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้น าข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการแล้วน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๐) 

 



 

 

 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

ครั้งที ่

๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมีการแก้ไข 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หน้า ๑๐๕ วรรค ๔ จาก ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตามแนวทางที่ท่าน  

อ ภิ ศั ก ดิ์  ตั น ติ ว ร ว งศ์  แ ล ะท่ าน อ ร รถ พ ล         

ใหญ่สว่าง ได้เสนอความเห็นที่กล่าวมานั้น ผมไม่

เห็ น ด้ ว ย แล ะขอ ส งวน สิ ท ธิ์ ใน ก ารที่ ส ภ า

มหาวิทยาลัยจะมมีตใินเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ 

หน้า ๑๐๕ วรรค ๔ เป็น ดร.พรชัย นุชสุวรรณ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ไม่ เห็นด้วยกับ

แนวทางที่  นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ และนาย

อรรถพล ใหญ่สว่าง ได้เสนอเพราะอาจมีการ

ฟ้องร้องซึ่งจะกระทบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ควรใช้วธิีการเจรจาจะดีที่สุด 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เรื่องการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

จากบรษิัทเอกชนผู้ลงทุน 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหม้หาวิทยาลัยไปด าเนนิการตามความเห็นดังกล่าวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบการพิจารณาแนวทางการจัดการทรัพย์สิน การ

จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมีตดิังนี้ 

  ๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในส่วนของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ ์

และอื่น ๆ ณ วันสิน้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

  ๒. เห็นชอบให้มีการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานและอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ศูนย์การแพทย์จากมหาวิทยาลัย/คณะ ให้กับศูนย์การแพทย์ฯ โดยโอนตามมูลค่าทางบัญชี (Book 

Value) 

  ๓. เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย

พะเยาทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรของ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และ

ความต้องการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย

ของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้ค านึงสถานการณ์และ

ความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผูอ้ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  

      

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

   ๑. อนุมัตกิารปรับแผนการศกึษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ส าหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ดังนี ้

๑.๑ ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาต้น เปลี่ยนรายวิชาจาก จาก ๐๐๒๑๒๖ ศลิปะใน 

      ชีวติประจ าวัน Arts in Daily Life ๓(๓-๐-๖) เป็น ๐๐xxx ศกึษาทั่วไปเลือก  

      Elective ๓(x-x-x) 



 

 

 
 

๑.๒  ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๖๑๔๑  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 

       พืน้ฐาน Introduction to Computer Information Science ๓(๒-๒-๕) เป็น ๐๐xxx ศกึษาทั่วไป 

       เลือก General Elective ๓(x-x-x) 

          ๑.๓ ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิง 

                  วิชาการ English  for  Academic  Purposes  ๓(๓-๐-๖) เป็น ๐๐xxxx  ศกึษาทั่วไปเลือก General   

                       Elective ๓(๒-๒-๕) 

๑.๔  ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น เปลี่ยนรายวิชา จาก ๐๐๐๒๑๒๓ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม  

        Language Society and Culture ๓(๓-๐-๖)  เป็น ๐๐๕๑๗๒ การจัดการด าเนินชีวติ Living     

        Management  ๓(๒-๒-๕) 

๑.๕ ปรับเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปเลือก โดยใหร้ะบุ หมายเหตุ “ใหน้ิสติเลือก 

       เรียน ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) English for Academic Purposes” ใน  

        แผนการศกึษาช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนสิิตรหัส ๕๘ และ ๕๙ จ านวน ๕ แขนงวชิา 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

   ๑. อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ และ ๕๙ จ านวน ๕ แขนงวิชา ดังนี้ 

   ๑.๑ แขนงวิชาคณิตศาสตร ์

๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่  ๔ ภาค

การศกึษาฤดูร้อน ไป ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน ไป ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

 ๑.๒ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาพลศกึษา 

๑.๒.๑ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่  ๔ ภาค

การศกึษาฤดูร้อน ไป ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

 ๑.๓ แขนงวิชาชีววิทยา 

๑.๓.๑ ย้ายรายวิชา xxxxxx วิชาเลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน ไป ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาปลาย 



 

 

๑.๓.๒ ย้ายรายวิชา ๑๖๑xxx วิชาชีพครูเลือก ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่  ๔ ภาค

การศกึษาฤดูร้อน ไป ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องอนุมัติปรับรหัสรายวิชาแกนกลางประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับรหัสรายวิชาแกนกลางประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ดังนี ้

                                   ๑) ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร เป็น 

รายวิชา  ๒๖๔๓๙๙ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาที่ก ากับดูแล

และรับผดิชอบ 

                ๒) ปรับรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๒๗๕๐๐๑ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เพื่อชุมชน เป็น รายวิชา ๒๖๒๓๐๐ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นสาขาวิชาที่ก ากับ ดูแลและรับผดิชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖  เรื่องร่างบันทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัย

พะเยา กับ Takai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา กับ Takai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ตามที่เสนอ 

 ๒. มอบโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องส านักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชทรงตอบรับการทูลถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องจดหมายข่าวกองบริการการศึกษา UP-DOES ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐-

๑๒ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  



 

 

 
 

 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่องรายงานงบการเงินส าหรับระยะเวลา ๑ ปี สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐ 

 

มติ ที่ประชุมได้มมีติรับทราบ และมอบใหม้หาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

และด าเนนิการตอ่ไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่องขอชี้แจงกรณีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอยู่ในรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ด าเนนิการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรของ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ 

สถานการณ์และความต้องการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย

ของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้ค านึงสถานการณ์และ

ความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผูอ้ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณบดี

วิทยาลัยการศึกษา  

 



 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัย

การศกึษาจนถึงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑) ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ดร.ภัคสิริ  สินไชยกิจ เป็น นางสาว
นรศิรา พันธุรัตน ์เนื่องจาก ดร.ภัคสิร ิ สินไชยกิจ ลาออก 

๒) เพิ่ม นายวิทวัส  สัจจาพงศ ์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย             

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔  เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ 

ประเสริฐ  เป็น นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประเสริฐ ลาออก ทั้งนี ้
โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕  เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.ปาณิสรา ปิ่นขันธยงค์ 

เป็น            นางพรประภา  แสนหลวง เนื่องจาก ดร.ปาณิสรา  ปิ่นขันธยงค์ ลาออก ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับ

นิสติรุ่นปีการศกึษา ๒๕๕๙  ตั้งแต่ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 

 

 

 



 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๗ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จ านวน ๔ แขนงวิชา ดังนี้ 

๑) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แขนงวิชาคณิตศาสตร์ จาก นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์ เป็น นายณัฐวุฒิ  พลอาสา เนื ่องจาก 

นางสาวศรัณยา  ฟองจันทร์ ลาศึกษาต่อ 

๒) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  

แขนงวิชาเคมี จาก นางสาวผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย เป็น ดร.วิจิตรา มีเหลือ เนื่องจากนางสาวผกาสุคนธ์           

เมฆรัตนชัย ลาศึกษาต่อ 

๓) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แขนงวิชาชีววิทยา จาก ดร.พรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา เป็น ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง เนื่องจาก ดร.พรพิมล 

ทรัพย์พิพัฒนา ลาออก 

๔) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แขนงวิชาพลศึกษา จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร รักษ์บ ารุง เป็น นายปิติรัฐ คงทองค า เนื่องจาก           

ผูช่้วยศาสตราจารย์ มณินทร รักษ์บ ารุง ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น            
ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก 
Miss Zhou  Xiaoxin  เป็น ดร.สุภัทรา  โยธินศิริกุล เนื่องจาก Miss Zhou  Xiaoxin ลาออก ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับ
นิสติรุ่นปีการศกึษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ           

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี ้

  ๑) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาววรางคณา กล้าจริง เป็น        
  นายแสงชัย วงศม์านะกุล เนื่องจาก นางสาววรางคณา กล้าจริง ลาศกึษาต่อ 

  ๒) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายพงศ์ภัทร อนุกูลประโยชน์ เป็น 
นางสาวณัฐา  พิพัฒน์ชลธี เนื่องจาก นายพงศภ์ัทร อนุกูลประโยชน์ ลาออก 

  ๓) ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวกนิษฐา สารวุฒิ  เป็น นางสาว
นฤมล บูรพา เนื่องจาก นางสาวกนิษฐา สารวุฒิ ลาออก 

  ๔) ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวปิยะนุช โลนันท์ เป็น นางสาวมนธิ
ชา กัลยาลือ เนื่องจาก นางสาวปิยะนุช โลนันท์ ลาศกึษาต่อ 

  ๕) เพิ่ม นายธนภัทร สิทธิอัฐกร  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งนี ้โดยเริ่มใช้กับนิสติรุ่นปีการศกึษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ และขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัดการเรียนการสอน ในเล่มรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.๒) 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

 ๑. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังนี้ 

      ๑) ปรับ ดร.น้ าฝน กันมา จาก  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๒) ปรับ ดร.สุนทร คล้ายอ่ า จาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๓) เพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๔) เพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  ๕) เพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 

 

 
 

  ๖) เพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  ๗) เพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนากุล เป็น อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

  ๘) เพิ่ม ดร.ธารินทร์ รสานนท์ เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 ๒. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัดการเรียนการสอน ในเล่มรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐ สถานที่จัดการเรียนการสอน จาก มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับลดจ านวนหน่วยกิตใน

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับลดจ านวนหน่วยกิตใน

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑) เปลี่ยนแปลงรายวิชา จาก ๒๔๑๒๑๑ แคลคูลัส ๔(๓-๒-๗) เป็น 

๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๓(๒-๒-๕)  เนื่องจากรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๓(๒-๒-๕)  มี

เนือ้หาสาระที่เป็นพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ครอบคลุมแลว้และเหมาะสมกับหลักสูตร 

  ๒) ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร จาก ๑๒๗(๑) หน่วยกิต 

เป็น ๑๒๖(๑) หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับลดจ านวนหน่วยกิตใน

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและปรับลดจ านวนหน่วยกิต          

ในโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

  ๑) เปลี ่ยนแปลงรายวิชา จาก ๒๔๑๒๑๑ แคลคูลัส๔(๗-๒-๓)  เป็น 
๒๔๑๑๕๑ แคลคูลัส ๑ ๓(๓-๐-๖) เนื่องจากรายวิชา ๒๔๑๑๕๑ แคลคูลัส ๑ ๓(๓-๐-๖) มีเนื้อหา

สาระที่เป็นพื้นฐานทางแคลคูลัสที่เพียงพอเหมาะสมกับหลักสูตรมากกว่ารายวิชาเดิม คือ ๒๔๑๒๑๑ 

แคลคูลัส ๔(๓-๒-๗)     

      ๒) ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร จาก ๑๒๙(๑) หน่วยกิต 

เป็น ๑๒๘(๑) หน่วยกิต ทั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่องขออนุมัตงิดรับนสิิต และขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงดรับนิสิตและอนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อไม่มีนิสิตใน

หลักสูตรเหลืออยู่ ตามที่เสนอ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 

๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 



 

 

 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

 นางกฤษณา  แปงณีวงค์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 ดร.ส าราญ  ทองแพง 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์        

ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


